

พิธีปิด หลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง

พล.ร.ต.ศรินาท ศิริรังษี จก.ชย.ทร. เป็นประธานในพิธีปิด หลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง ประจำปี ๖.๕๔ ตามที่ กรมช่างโยธาทหารเรือ อนุมัติให้โรงเรียนช่างโยธา ชย.ทร. เปิดการอบรมหลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง ๖.๕๔ โรงเรียนช่างโยธา ได้ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรดังกล่าวให้กับข้าราชการและลูกจ้าง ที่เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๕ นาย ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรติ นียมอันดับหนึ่งได้แก่ น.ต.ไพโรจน์ พิริยะประกากุล สังกัด กร.รางวัลเกียรติ นียมอันดับสองได้แก่ ร.อ.ณรงค์ศักดิ์ ชื่นอารมณ์ สังกัด อล.ทร. และรางวัลชมเชยและความประพฤติดีเด่น ได้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ เดชน้อย สังกัด ชย.ทร. ณ สโมสร ชย.ทร. เมื่อ ๒ มิ.ย.๕๔



พิธีประดับเครื่องหมายยศ

พล.ร.ต.ศรินาท ศิริรังษี จก.ชย.ทร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร เป็นนายทหารสัญญาบัตร ว่าที่ ร.ต.หญิง สังกัด กอบ.ชย.ทร. จำนวน ๒ นาย ได้แก่ นางสาวพัทธยากร ดั่งอ่ำ และ นางสาว สุนิสา กรวยทรัพย์ โดยมี รอง จก.ชย.ทร. (๑),(๒) หน.นฝอ. บก.ชย.ทร. และ หน.นขต.ชย.ทร. เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๕๔ ณ ห้องวิสสุกรรมสรรค์ และถ่ายภาพร่วมกัน หน้า พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์



ข่าวเด่นในฉบับ...



ประชุมงานโครงการ ๖.๕๔ หน้า ๒



สนามสอบเลื่อนฐานะ หน้า ๓



ให้คำชี้แจงการสอบเลื่อนฐานะ หน้า ๓

ประชุมงานโครงการ งป.๕๕



สพท.ทร. แจ้งยอดเงินงบประมาณการแบ่งสรรให้หน่วยต่างๆ ประจำปี ๒๕๕๕ จำนวน ๓๔,๙๓๒,๑๕๑,๐๐๐.- บาท ในกรณีนี้ ชย.ทร. ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบงบประมาณในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ วงเงินรวม ๕๖๓,๒๘๕,๐๐๐.-บาท ชย.ทร. ได้เชิญผู้แทนหน่วยเจ้าของงาน ได้แก่ กร. นย. สอ.รฟ. สฐท.กท. ทรภ.๒ ทรภ.๓ อล.ทร. อรม.อร. สฟ.ทร. ที่สามารถให้ข้อมูลและตัดสินใจได้ และผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สพท.ทร. และ กบ.ทร. เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย.๕๔ ณ ห้องประชุม ชย.ทร. โดยมี น.อ.ปพนภพ สุวรรณวาทีน รอง จก.ชย.ทร. (๑) เป็นประธาน น.อ.จิรศักดิ์ ชูสกุลชาติ ผอ.กผค.ชย.ทร. เป็นเลขานุการ และ น.อ.หญิง ศิริลักษณ์ ชูธงชัย ผอ. กองออกแบบชย.ทร. ร่วมประชุม



แนะนำผู้บังคับบัญชา



นาวาเอก ก้องศักดิ์ ปรีดีคณิต
หัวหน้ากองการพัสดุ กรมช่างโยธาทหารเรือ

เกิดวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

การศึกษา

- มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕) รร.อยุธยาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- โครงการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ (คสม.)
- หลักสูตรทั่วไป รร.นว.สรส.
- เสนาธิการทหารเรือ รร.สธ.ทร.สรส.
- การบริหารงานและงบประมาณ (ระดับผู้บริหาร) รร.ปลัดบัญชาการจก.สปท.ทร.

ตำแหน่งที่สำคัญ

- รรท.นายช่างสุขาภิบาล ฝ่ายออกแบบ กรม วย.ฐท.สรส.
- นายช่างวิศวกร แผนกออกแบบ กชช.ฐท.สรส.
- ประจำ กพ.ทร.
- ประจำแผนกอาคารและสาธารณูปโภค กฐท.กบ.ทร.
- นายช่าง แผนกวางแผนงานอาคาร กผป.ชย.ทร.
- หน.ออกแบบ กชช.ฐท.สรส.
- หน.วางแผนงานโยธาและสุขาภิบาล กผป.ชย.ทร.
- รอง ผอ.กผป.ชย.ทร.
- นายช่างประจำ ชย.ทร.
- ทก.กพสด.ชย.ทร.

ซ้อมดับเพลิง (เขต ๒)

ข้าราชการของ กชช.ชย.ทร. กผค.ชย.ทร.และ กพสด.ชย.ทร. ได้ร่วมกันฝึกซ้อมดับเพลิง (เขต ๒) เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย.๕๔ ณ บริเวณสนามหญ้าหน้า บก.ชย.ทร.





สนามสอบเลื่อนฐานะ

พล.ร.ต.ศรินทร์หทัย ศิริรังษี จก.ชย.ทร. พร้อมคณะตรวจสนามสอบเลื่อนฐานะนายทหารชั้นประทวน ในตำแหน่งอัตราสายวิทยาการ ชย.ทร.ประจำปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๔ ณ สนามสอบโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ



ให้คำชี้แจงการสอบเลื่อนฐานะ

น.อ.ปพนภพ สุวรรณาทิน รองจก.ชย.ทร.(๑) ประธานจัดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๕๔ ให้คำชี้แจงแก่ผู้เข้าสอบเลื่อนฐานะ ในสายวิทยาการ ชย.ทร. เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๔ ณ สนามสอบโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพฯ



ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีตหนา อันตรายนะ

เมื่อผู้รับเหมาบางรายทำการก่อสร้างโดยทะระดับพื้นผิดพลาดโดยเทพื้นต่ำกว่าระดับที่กำหนดไว้ในแบบเพื่อที่จะไม่ต้องทุบรื้อแล้วทำใหม่เลยอาจบอกว่าจะเทคอนกรีตเสริมทับหน้าให้หนาเป็นพิเศษฟรี ขอเตือนว่าอย่าไปหลงกลและหลงดีใจว่า เขาใจดีเทคอนกรีต ให้หนาเพิ่มโดยไม่คิดเงินเพิ่ม ได้คอนกรีตฟรีๆ แบบนี้แล้วดีบ้านจะได้แข็งแรงมากขึ้น โดยหลักแล้วความหนาของพื้นที่วิศวกรผู้ออกแบบได้คำนวณมาแล้วนั้น เพียงพอเฉพาะที่จะรับน้ำหนักตามที่กำหนด ซึ่งได้คำนวณออกแบบไว้สำหรับรับน้ำหนักของตัวพื้นเองพร้อมๆ กับรับน้ำหนักบรรทุกจร ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้สอยพื้น (น้ำหนักสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้ต่างๆ ที่จะวาง บนพื้นภายหลังจากเมื่อได้ก่อสร้างพื้นแล้วเสร็จ) ความหนาของพื้นที่เพิ่มขึ้นเกินจากที่วิศวกรได้ออกแบบไว้ ถือว่าเป็นภาระน้ำหนักส่วนที่เพิ่มขึ้น เป็นผลเสียต่อความแข็งแรงและบั่นทอนความสามารถในการรับน้ำหนักของอาคารสำหรับพื้นหนา ๑ ซม. ๑ ตารางเมตรจะมีน้ำหนักถึง ๒๔ กิโลกรัม หากตามแบบได้กำหนดให้พื้นคอนกรีตมีความหนา ๑๐ ซม. แล้วผู้รับเหมาเทคอนกรีตเพิ่มเป็นพื้นหนา ๑๘ ซม. ภาระน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นต่อตารางเมตรจะเท่ากับ $๒๔ \times ๘ = ๑๙๒$ กิโลกรัม สมมุติว่าวิศวกรได้ออกแบบ ให้พื้นสามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ตารางเมตรละ ๑๕๐ กิโลกรัม (ตามเทศบัญญัติพื้นอาคารพักอาศัยกำหนดให้ต้องสามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ ๑๕๐ กก./ตร.ม.) ตอนนี้น้ำหนักพื้นที่เพิ่มเพราะความหนาที่เพิ่มขึ้นจากพื้น ๑๐ ซม. เป็น ๑๘ ซม. พื้นรับน้ำหนักเพิ่ม ๑๙๒ กก./ตร.ม. ตัวน้ำหนักของพื้นเองก็เกินน้ำหนักบรรทุกจรไปตารางเมตรละ $๑๙๒ - ๑๕๐ = ๔๒$ กิโลกรัม แล้วอันนี้อันตรายซะแล้วโครงสร้างพื้นนี้เมื่อมีการใช้งานมีโอกาสวิบัติสูงไม่ปลอดภัย แคร้รับน้ำหนักตัวเองก็ลำบากแล้ว เมื่อมีการใช้งานยังต้องรับภาระ น้ำหนักจรจากสิ่งของที่ต้องวางบนพื้นอีก พื้นอาจจะไม่พังในทันทีเมื่อมีการใช้งาน ทั้งนี้เนื่องจากวิศวกรผู้ออกแบบ ได้เผื่อค่าความปลอดภัย (F.S.) ตามข้อกำหนดไว้อีกส่วนหนึ่ง แต่ต้องขอเตือนว่า อย่าฟังได้แน่นอนใจ เพราะโครงสร้างพื้นของท่านนั้นมีความปลอดภัยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งค่าความปลอดภัยจะถูกบั่นทอนเรื่อยๆ จากน้ำหนักส่วนเกินที่ผิดพลาดตลอดจนคุณภาพวัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน ความเสื่อมคุณภาพของวัสดุตามกาลเวลาจะเกิดเร็วขึ้นกว่าปกติเนื่องจากการมีภาระการรับน้ำหนักที่มากเกินไป เมื่อใดที่ค่าความปลอดภัยยังถูกบั่นทอนไม่หมด โครงสร้างก็ยิ่งพอฝืนทนอยู่ได้ แต่เมื่อใดที่ค่าความปลอดภัยนี้ถูกบั่นทอนหมด อาคารนี้ก็จะถึงจุดวิบัติและเป็นอันตราย





ทอดผ้าป่าสามัคคี



น.อ.ประสิทธิ์ ภู่แกมแก้ว หน.สนง.นปท.ชย.ทร. ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี กองทัพเรือ ณ วัดเครือวัลย์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พล.ร.อ.นิพนธ์ จักษุดุลย์ รอง ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย.๕๔

ห้องสุขา สำเร็จรูป

ชย.ทร. โดย กงย.ชย.ทร. ดำเนินการประกอบติดตั้งห้องสุขาสำเร็จรูปในเรือ ขส.ทร. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กำลังพลผู้ปฏิบัติงานที่เรือซึ่ง กองทัพเรือ เตรียมการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ในงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ตามแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายควบคุม และฝึกซ้อมเมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๔



พิธีอัญเชิญพระรูป



พล.ร.อ. นายแพทย์ หม่อมเจ้าปสุภาน สวัสดิวัตน์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูป พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพัฒนศึกษการพระนคร เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค.๕๔ ซึ่งในการนี้ ชย.ทร. โดย น.อ.ปพนภพ สุวรรณวาที รอง จก.ชย.ทร. (๑) พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมในพิธี และได้มีส่วนร่วมในการออกแบบพระตำหนักของพระองค์ท่านอีกด้วย

ที่พักชั่วคราว

ชย.ทร. โดย กงย.ชย.ทร. ดำเนินการสร้างที่พักชั่วคราวให้กับ จนท. ควบคุมการฝึกผู้ฝึกสอน แผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร. ที่วัดราชาฯ ขนาด ๕x๑๒ เมตร จำนวน ๒ หลัง ห้องเก็บของขนาด ๔x๖ เมตร จำนวน ๑ หลัง พร้อมห้องน้ำ บันไดทางลงผู้ฝึกสอน ที่เตรียมอาหาร ดำเนินการแล้วเสร็จตามที่ ชย.ทร.สั่งการ เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๕๔

